



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๒๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามที่ มีการสรรหากรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องเสนอชื่อกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามหมวด ๑ ของประกาศ ก.พ.อ. โดยเสนอชื่อบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ หรือไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือเป็นผู้บริหารจากภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์ และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารงานบุคคลด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการภาครัฐ สถาบันละไม่เกิน ๖ คน นั้น

ในการนี้ จึงขอให้ผู้มีคุณสมบัติเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก.พ.อ. ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ยื่นแบบแสดงความยินยอมให้เสนอชื่อและแบบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้ที่ **งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่พิชัญ มรพส. ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒** ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ [เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม www.psu.ac.th](http://www.psu.ac.th) “หัวข้อข่าวสำหรับบุคลากร”

มรพส. ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร

มรพส. ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยฯ โดยสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพัฒนางานของมหาวิทยาลัย โดยมีการปรับอัตราทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร ดังนี้

- **ระดับปริญญาโทภายในประเทศ** : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี ค่าทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย เหม่าจ่ายไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ต่อหลักสูตร

- **ระดับปริญญาเอกภายในประเทศ** : ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๘๕,๐๐๐ บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ค่าทำวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย เหม่าจ่ายไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อหลักสูตร

- **ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่างประเทศ** ใช้หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด กรณีเป็นนักศึกษาที่มีเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับหลักสูตรหรือบริบทของประเทศที่ไปศึกษา คณะกรรมการอาจพิจารณาเงื่อนไขเป็นอย่างอื่นได้ ทั้งนี้ บุคลากรที่สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะที่ท่านสังกัด

งานอาคารสถานที่และบริการ มรพส. เตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” ประจำปี ๒๕๖๒



งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มรพส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต “การป้องกันและระงับอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒” เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กองพัฒนานักศึกษา และหอพักทะเลแก้วนิเวศ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยโครงการดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความตระหนัก รู้จักวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยในอาคาร อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรและนักศึกษาหอพักทะเลแก้วนิเวศ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๙ พิษณุโลก

สถิติ มรพส. ควาร่างวัลชนะเลิศ และรางวัลคะแนนรวมระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันแม่กษพลอยส์ ทริปเปิลเกมส์นอร์ทเทิร์น



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแม่กษพลอยส์ ทริปเปิลเกมส์นอร์ทเทิร์น ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ในการนี้ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ อันดับ ๒ และอันดับ ๓ รวมถึงถ้วยรางวัลคะแนนรวม ระดับชั้นประถมศึกษา (ประเภทเอแมท) อีกด้วย ถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ข้าราชการครูพิบูลฯ ขอแสดงความชื่นชมยินดี มา ณ โอกาสนี้

เทศบาลตำบลพลายชุมพลพนสารเคมีกำจัดยุง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

◆ เทศบาลตำบลพลายชุมพล จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อลดจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในการนี้ จะเข้าพบสารเคมีกำจัดยุง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป